



PST.LET.0197/2566

วันที่ 18 ตุลาคม 2566

เรื่อง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W2 (การใช้สิทธิครั้งที่ 1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2)

ตามที่บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W2” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 790,649,860 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W2 ได้ในวันที่ 10 พฤศจิกายน ของแต่ละปีปฏิทิน โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ ใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุ กล่าวคือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W2 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้

1. วันกำหนดการใช้สิทธิ : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
2. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : ภายในระยะเวลา 10 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ระหว่างวันที่ 27, 30 – 31 ตุลาคม 2566, 1-3,6-9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น.)
3. อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
4. ราคาการใช้สิทธิ : 2.00 บาทต่อหุ้น
5. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2526-9999 ต่อ 9500
6. เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจำนงการใช้สิทธิ
 - 6.1 ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยส่งให้แก่บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ทั้งนี้



ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัท หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://www.pstc.co.th> ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

6.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

กรณีใช้สิทธิโดยใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ: นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

กรณีใช้สิทธิในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless): นำส่งใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัท

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฝากอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัท

6.3 ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเป็นเช็ค หรือตราพดธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ โดยส่งจ่ายบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือชำระด้วยการโอนเงินสดเข้าบัญชีดังต่อไปนี้ พร้อมนำส่งสำเนาใบฝากหรือโอนเงิน

ชื่อบัญชี บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี เพื่อการจองซื้อหุ้น
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 007-359267-4





ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงิน ค่าอากร
แสตมป์ที่เกิดขึ้น หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ
ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทมีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
ตามที่กฎหมายกำหนด

6.4 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองนั้น
และประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลง
นามตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองที่ออก
โดยหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจดทะเบียน
จัดตั้ง โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในเอกสารที่เกี่ยวข้องนั้น และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามตาม
1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ เอกสารข้างต้นซึ่งผู้มีอำนาจลงนามมีชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน
6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ
5. คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งคัสโตเดียน และ/หรือหนังสือรับรองที่
ออกโดยหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจของประเทศที่คัสโตเดียนนั้นจด
ทะเบียนจัดตั้ง โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจำนงใน
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในเอกสารที่เกี่ยวข้องนั้น หนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน หนังสือ
มอบอำนาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามตาม 1. หรือ
2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งแตกต่างจากที่ชื่อระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบ
เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น



สำเนาเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจ และมีการรับรองสำเนาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองโดย Notary Public ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นไปแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญด้วย

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โปรดพิจารณาจากข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) ตามที่อ้างถึงข้างต้น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.pst.co.th/investor-homeshareholder-view.html> หรือติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ หมายเลข 0-2526-9999 ต่อ 9500

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายตามพ์ นานา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร